
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1061  —  703. mál.

Fyrirspurn

til samgönguráðherra um tilfærslur á fjárveitingum til framkvæmda Vegagerðarinnar.

Frá Önnu Kristínu Gunnarsdóttur.

Hve mikið fé á fjárlagalið 10-212-6.10 Framkvæmdir, áður 10-211-6.10 Nýframkvæmdir,
hefur árlega verið flutt á milli ára sl. sex ár?

Skriflegt svar óskast.


